

# D-DAY TRAVEL (ดีเดย์ทราเวล)

8/159 ม.คชาzáวิลล่งแหวนจตุโชติ ซ.หนองระแหง 4 แขวง สามวาตะวันตก  
เขต คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel : 065-3065000

COOL-9TCX+TSZ

แก๊ปซง ไหว้เสริมดวง ชุ้ดตวมรองเตรชู้

4 หนั้พระ ๑ ๑๑

CATHAY PACIFIC  
國泰航空  
3D2N  
เจ้าแม่กวนอิมซีมเจิน  
เทพกวนอู, เจ้าแม่ทับทิม  
ของปิง360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา  
หวังต้าเซียน, วัดปักไต้ รีพลัสเบย์  
แฆก (ซาถึ้น), แฆกไซ่ก (องค์เก่าแก่).

แถม + **วัดซซ่าน**

3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific

วัดแฆกหมิว(องค์เก่าไซ่ก) เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ **วัดแฆกหมิว** หวังต้าเซียน  
เจ้าแม่กวนอิมสงฮ่า วัดเจ้าแม่ทับทิม วัดกวนอู วัดปักไต้  
ช้อปึงนาราน

ป.ล. ไม่มีราดาพิเศษสำหรับเด็ก // ราดานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคณซั้บรค 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

**วันแรก สุวรรณภูมิ - อ่องกง - นั่งกระเช้ามองปิ๊ง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปีงห้าง City Gate Outlet - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์**

**เที่ยวบินและวันเดินทางอยู่ท้ายโปรแกรม**

**03.30 น.** พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ซาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ **S** ประตู **8** สายการบิน **Cathay Pacific** โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

**06.30 น.** บินลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบิน **CX616** (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

**10.25 น.** เดินทางถึง อ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)

**และเที่ยวบิน**

**05.00 น.** พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ซาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ **S** ประตู **8** สายการบิน **Cathay Pacific** โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

**08.10 น.** บินลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบิน **CX700** (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

**12.10 น.** เดินทางถึง อ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)



หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว **จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ เกาะลันเตา**

**พาทุกท่านสักการะพระใหญ่เทียนถาน** ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำคณะขึ้นสู่ด้านบนโดย **กระเช้ามองปิ๊ง 360** (หากทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง *กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะนำท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกตัวเป็นสำคัญ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ากระเช้า*) ให้ท่านได้สักการะ **พระใหญ่เกาะลันเตา**

ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ปกกว่า 200 แผ่นเข้าด้วยกันหันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโชดหินเบื้องล่าง ให้ท่านชมความงดงามตามอัธยาศัย



นำคณะช้อปปิ้งที่ **ห้างซีดีเกท เอ้าท์เลท** ที่สถานีตงชง เพื่อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย อาทิ Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence, Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซูเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันอย่างจุใจอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งก่อนกลับ จนกว่าถึงเวลานัด



นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหาดทราย **Repulse Bay**

หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม

และเจ้าแม่กวนไท่ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด

ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล

ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จนกว่าถึงเวลานัด



**ค่ำ** รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะสู่ที่พัก **โรงแรมที่พัก Dorsett Kwun Tong Hotel /Kings Hotel / Travelodge Kowloon Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน** โดยจะแจ้งให้ทราบในใบนัดหมายก่อนการเดินทาง

**วันที่สอง** แยกองค์เก่าแก่ (ไช่กง) - เจ้าแม่กวนอิมยิ้มเงินสงอำ - ร้านจิวเวลรี่, ร้านหยก - วัดแซกง - หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนารา

**เช้า** รับประทานอาหารเช้า (ติ่มซำ)



**วัดแขก องค์เก่าแก่ ไช่กง** Che Kung (ชื่อจีน: 車公; พินอิน: Chēgōng; lit. 'Lord Che'), หรือที่รู้จักกันในชื่อ Che Da Yuan Shuai (車大元帥; 'Che, the Great Warrior') เดิมท่านเป็นผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (ปีค.ศ. 1127 – 1279)

ซึ่งตามตำนานท่านมีอำนาจในการปราบปรามการก่อกวนและมิชื่อเสียงในด้านความศักดิ์ต่อจักรพรรดินอกจากนี้ท่านยังมีชื่อเสียงในด้านพลังในการระงับโรคระบาดและทักษะด้านการแพทย์ จนท่านได้รับการกล่าวขานขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการคุ้มครอง



นำท่านไปไหว้**เจ้าแม่กวนอิมสงฮำ (Kun Im Temple Hung Hom)** เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกป้องรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ **Hung Hom** หรือ “Hung Hom Kwun Yum Temple” เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873

ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสียงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่สุดที่พิเศษกว่านั้น

นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอของอิงเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่

ซึ่งทางวัดจะจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเช่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลากแล้วก็ให้นำซองแดงมาวนเหนือกระถางรูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ

และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจำนวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้เล็กน้อยแล้วแต่โชค ถ้าหากเราประสบความสำเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ต่อกลับไปทำบุญ

ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่น ๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอของแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน

โดยซื้ออุปกรณ์เช่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรวางซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ให้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา

เขียนจำนวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย ใสสกุลเงินย้งตีใหญ่ แล้วก็ไหวด้วยพิธีเดียวกัน ถ้าประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังค่อยกลับมาทำบุญที่นี้ในโอกาสหน้า



นำท่านเยี่ยมชม **โรงงานจิวเวอร์รี่** ที่ชั้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่อง ฮวงจุ้ยนำความโชคดี มั่งคั่งแก่ผู้สวมใส่ ซึ่งในเมืองไทยก็ได้นิยมแพร่หลายออกไป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา นักการเมือง พ่อค้าแม่ขายที่ประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งเชื่อกันว่าจะนำสิ่งดี ๆ บัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับบุคคลที่สวมใส่ ซึ่งจะมีมากมายหลายชนิด เช่น จี้กั๊กหัน แหวนรุ่นต่าง ๆ นาฬิกาข้อมือ (ซึ่งผู้สวมใส่จะได้รับการดูลายมือจากซินเซประจำร้าน เพื่อแนะนำวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่ได้ค่าบริการ)



จากนั้นนำท่านสู่ **ร้านหยก** ชมความงามปีเซียะ ที่เชื่อกันว่าเป็นวัตถุมงคลยอดนิยม ที่มีการนำมาบูชา เพื่อให้ช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย เรียกทรัพย์เงินทองให้ไหลมาเทมา และกักเก็บทรัพย์นั้นไม่ให้รั่วไหลออกไปไหนได้ ชาวจีนโบราณเชื่อกันว่า ปีเซียะเป็นสัตว์ประหลาดที่รวมลักษณะของสัตว์มงคลทั้ง 5 ชนิดไว้ด้วยกัน ได้แก่ มังกร พญาราชสีห์หรือสิงโต, อินทรี, กวาง, และแมว โดยตามตำนานเล่าว่า ปีเซียะเป็นลูกมังกรตัวที่ 9 (เทพแห่งโชคลาภ) ของพญามังกรสวรรค์ มีชื่อเรียกด้วยกันหลายชื่อไม่ว่าจะเป็น “เทียนลก (กวางสวรรค์)” เป็นชื่อเดิม ส่วนจีนกวางตุ้งจะเรียกว่า “เพ่ย์ย่า” และคนจีนแต้จิ๋วจะเรียกว่า “ผีชีว”



**เครื่องรางนำโชค ของยอดฮิตที่ทุกท่านไม่ควรพลาด**

**เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ กัดตาดาร**

**จากนั้นนำทุกท่านสู่ วัดแขกหมิว หรือวัดกัณฑ์นำโชค** วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลชากัน ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง

ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช่ กัณฑ์ และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกบฏมีการก่อกองกำลังแย่งชิงเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช่ กัณฑ์ ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ไร้พ่ายไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน

ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างมาก ธนาถารแห่งดอฝุไฮ่น่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาถารที่มีชื่อว่าตึกไบบีต ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแขก

ยังเป็นที่มาของจิ้งห้านำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง

เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และสิริมงคลให้กับชีวิต



หลังจากนั้นนำคณะไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลที่ **วัดหวังต้าเซียน** 1 ใน 3 วัดที่ท่านต้องไหว้ในปีนี้เป็น การแก้ปีชงที่สมบูรณ์แบบ โดยไม่ต้องไหว้ถึง 9 วัด วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าหวังซ้อเฟ่ง เป็นนักพรตมีความรู้ทางการแพทย์ และได้ช่วยคนอย่างมากมายทำให้คนเหล่านี้อยู่ในตัวตน และได้ตั้งศาลเพื่อสักการะ ให้ท่านเป็นเทพองค์ไทซิน คนในสมัยนี้มีความเชื่อเรื่องสุขภาพว่าเมื่อท่านรวยแต่ไหน ก็ต้องมีที่ทุกคนต้องเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอदानสุขภาพอย่างมากมายที่นี่

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ดนตรีทราและนิยมทำเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่

การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน

โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่ง



หลังจากนั้นอิสระข้อปั้ง **Mongkok Lady Market** จนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย

จากนั้นอิสระให้ท่านข้อปั้ง **ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต (Ladies Market)** เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night Market แบบบ้านเรา ไม่ได้มีขายเฉพาะแต่ของผู้หญิงแต่มีของขายทุกอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบ้านเรา โดยจะปิดถนน Tong Choi Street ตั้งแต่แยกที่ติดกับถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาวประมาณ 500 เมตร สินค้าที่ขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบเช่นพวกตุ๊กตาการ์ตูนต่าง ๆ จากดิสนีย์, Marvel และจากญี่ปุ่น ประเภทสินค้า เสื้อผ้า นาฬิกากระเป๋า ตุ๊กตา ของฝาก ของที่ระลึก ต่าง ๆ ใครต้องการจะซื้อของที่ระลึกหรือของฝากต่าง ๆ ของฮ่องกงก็สามารถมาเดินเลือกซื้อกันได้ที่นี่



**อิสระอาหารตำตามอริยาตัย เพื่อให้ทุกท่านสะดวกต่อการข้อปั้ง**

นำคณะสู่ที่พัก **โรงแรมที่พัก Dorsett Kwun Tong Hotel / Kings Hotel / Travelodge Kowloon Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน** โดยจะแจ้งให้ทราบในใบนัดหมายก่อนการเดินทาง

**วันที่สาม เจ้าแม่ทับทิม - วัดกวนอู - วัดปักไต้ (เทพนาจา เทพเปลี่ยใจ) - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ**

**เช้า รับประทานอาหารเช้า (เต็มเช้า)**



**อาหารเช้าตี๋มซ่า**

นำทุกท่าน **ไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple)** เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง เพราะในสมัยก่อนฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเคารพนับถือเจ้าแม่ทับทิมว่าเป็นเทพีแห่งทะเล เพื่อให้เดินทางปลอดภัย เวลาออกไปทำงานไกล ๆ หรือออกหาปลา

นอกจากการมาสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิมในเรื่องของการเดินทางให้ปลอดภัยแล้ว ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) จะเป็นขดรูปสีแดงขนาดใหญ่ ที่แขวนอยู่ตามเพดานด้านในวิหารของวัดเต็มไปด้วยลมพัด จะยิ่งสวยงามในยามที่มีแสงแดงส่องลงมาเหมือนเป็นลำแสงส่องทะลุวันรูปแปลกตายิ่งนัก

ส่วนอาคารของวัดก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจีน สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1876

โดยทางเข้าของวัดจะอยู่ติดกับสวนสาธารณะเล็ก ๆ ที่มีต้นไม้ใหญ่หลายต้น ให้บรรยากาศร่มรื่น



**วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว Tin Hau Temple**

หลังจากนั้นขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ **วัดกวนไต่** วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2434 เป็นวัดเดียวในเกาะลูนที่บูชาเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โชคลาภ บารมี



**ไหว้เทพกวนอู ที่วัดกวนไต่**

**เที่ยง** รับประทานอาหารกลางวัน (บะหมี่เกี๊ยวฮ่องกง)



จากนั้นนำท่านสู่ **“ก้ำฟ้าเหลิงเหลิง”** หรือเรียกว่า **เจ้าแม่ดอกไม้สีทอง** (เทพเปลี่ยนใจ)  
เป็นองค์เจ้าแม่ที่คอยช่วยเหลือในเรื่องของครอบครัว ซอลูก ซอความรัก สามมีก๊ก ภรรยา มีก๊ก  
และสำหรับคนโสดในการขอคู่ครอง ณ วัด 3 เซียน รวมถึงเทพนาจา **Sam Tai Tze & Pak Tai Temples, Sham Shui Po**



**สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง**

**16.05 น.** บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน **Cathay Pacific** เที่ยวบินที่ **CX701**  
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

**18.15 น.** คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

.....  
**18.35 น.** บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน **Cathay Pacific** เที่ยวบินที่ **CX703**  
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

**20.35 น.** คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

.....  
**หรือเที่ยวบิน**

**20.25 น.** บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน **Cathay Pacific** เที่ยวบินที่ **CX757**  
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

**22.35 น.** คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

.....  
**หรือเที่ยวบิน**

**22.10 น.** บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน **Cathay Pacific** เที่ยวบินที่ **CX617**  
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

**00.10 น.** คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



## เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก

**วัดชีซาน** หลายคนที่เคยไปเที่ยวฮ่องกงมาแล้ว อาจจะยังไม่เคยเยือนวัดชีซาน หรือ **Tsz Shan**

**Monastery** เป็นวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีความสูงถึง 76 เมตร ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 29 ไร่ ในเกาะฮ่องกง โดยมีนาย ลีกาซิง มหาเศรษฐีชื่อดังของฮ่องกง บริจาคเงินสร้างวัดถึง 193 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว



**ฟรีแอดมิชชั่น** ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งในวันเดินทาง  
(ซึ่งจะแทรกอยู่ในรายการทัวร์ของวันใดวันหนึ่งในช่วงฟรีแอดมิชชั่นที่ท่านเดินทาง)

และสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากระบบการจองของทางวัดมีการยกเลิกไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามโดยทางผู้จัดไม่ทราบล่วงหน้า

ซึ่งทางผู้จัดได้รับการคอนเฟิร์มยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**\*\*ผู้เดินทางต้องเข้าใจและตระหนักดีว่า การจองวัดนี้ต้องใช้หน้าพาสฯ ของท่านเองจองล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน เท่านั้น หากท่านไม่ได้ส่งหน้าพาสฯ มาให้ทางผู้จัดจองวัดเพื่อเยี่ยมชม ท่านไม่สามารถนำเหตุผลอื่นใด มาเป็นข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ**

## อัตราค่าบริการรวม

- ✓ ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) ระเบียบท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
- ✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
- ✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน เนื่องจากโรงแรมฮ่องกงมีขนาดพื้นที่เล็ก
- ✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

## อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- × ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าช้อปปิ้ง ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มีได้ระบุในรายการ
- × ค่าธรรมเนียมในกรณีที่มีการเปลี่ยนเที่ยวบินที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
- × ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
- × ค่าทิปมัคเทศก์, ดนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
- × ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- × ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้น)

## เงื่อนไขการเดินทางอื่น ๆ

- ★ รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  - ★ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น  
**หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น**
  - ★ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อกองกลาง กภัยพิบัติทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประกาศปิดประเทศ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  - ★ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  - ★ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
- \*\*\*ทัวร์ฮ่องกง ทุกโปรแกรม ผู้เดินทางจะต้องอยู่กับกรุ๊ปเที่ยวตามโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถแยกตัวออกจากโปรแกรมเพื่อไปทำอย่างอื่นได้ (ยกเว้นวันอิสระ)**
- หากมีการแยกตัวออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกตัวออกจากทัวร์ตามที่แลนดกำหนด และการชำระเงินเข้ามาถือว่าผู้ซื้อได้ศึกษาโปรแกรมและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว\*\*\*

**\*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศ(ต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ) โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณาซื้อตั๋วไป-กลับที่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้เท่านั้น \***

## เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้

- เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7-15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเพื่อให้ได้คณะเดินทาง ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านต่อไปตามตกลง

## เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน:

- 1 มัดจำ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1-3 วัน (พร้อมหน้าพาสปอร์ต)
- 2 ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
- 3 โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมียุคคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

## เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

1. ยกเลิกก่อนเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักยอดเงินมัดจำ 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำที่ชำระมาแล้วทั้งจำนวน
- \*\*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช้ความผิดของบริษัททัวร์ จะทำการคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตัวเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ**

**พีเรียดที่มีอัตราการเดินทางสูง** เช่นตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศไทย และฮ่องกง จะไม่สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองจากข้อ 1-3 นี้ได้ (เนื่องจากสายการบิน และแลนด์ต่างประเทศจะมีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายสูงกว่าพีเรียดปกติ ดังนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความจริง) รวมถึงกรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่ตัดพีเรียดการเดินทางจากกรุ๊ปหน้าร้าน

**\*\* ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์**

**หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บริษัทกำหนด(ยกเว้นวันอิสระ)**

**บริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 300 USD\*\*\***

**\*เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ**

**จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด**

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้นที่เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป

#เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ (Infant) ชำระ **10,000**

สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทานเนื้อสัตว์ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทฯ

จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากกรุ๊ปเดินทางรับประทานที่ระบุไว้ในรายการแล้ว

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน

**โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รับลูกค้าที่ใช้วีซ่าในการเดินทางทุกกรณี!!!**

การหลบหนีจากคณะทัวร์ตั้งแต่วันแรกที่เดินทางถึงสนามบินปลายทาง

หรือยกเลิกการเดินทางกลับพร้อมคณะในวันสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม

ทางผู้จัดทัวร์และแลนด์ฮ่องกงมีความจำเป็นต้อง(แจ้งความกรณีหลบหนี) และหรือ ส่งรายชื่อและหน้าพาส

ของท่านให้กับกองตรวจคนเข้าเมืองไว้เป็นหลักฐานในการเดินทางเข้าประเทศในครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอภัย

ในความสะดวกมา ณ โอกาสนี้

**ปล. ไม่มีราคาพิเศษสำหรับเด็ก // ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**

**แจ้งเพื่อทราบ : โรงแรมฮ่องกงจะถูกจัดห้อง Twin Bed ให้ผู้เดินทางทุกท่าน**

**หากท่านมีความประสงค์ใช้ห้อง Double Bed กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันจองทัวร์ ส่วนห้องพัก**

**3 ท่าน (เสริมเตียง) ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม!!**

**(หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งที่แจ้งไว้แล้วข้างต้นก่อนเดินทาง 7-15 วัน**

**(หรือท่านลืมแจ้งให้กับทางเอเจนซี่ทัวร์ทราบในวันทำการจอง ) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่ม 1,000 บาท**

**ต่อครั้งในเปลี่ยนแปลงแก้ไข) และขอเรียนให้ทราบว่า ที่นั่งบนเครื่องบิน (ตัวกรุ๊ป) เป็นไปตามนโยบายของสายการบิน**

หากท่านมีความประสงค์ต้องการนั่งในโซนที่ท่านต้องการ ผู้จัดจะทำการปรับ Class ที่นั่งของท่าน จากตัวกรุ๊ป

ให้ท่านออกตั๋วเที่ยวตามคลาสที่ท่านสามารถเลือกที่นั่งได้ โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งจำนวน

กำหนดการเดินทาง		ราคา	ราคา	พักเดี่ยว
เที่ยวบิน	วันที่เดินทาง	ผู้ใหญ่	เด็ก	
CX616/CX617 Bus1	6 – 8 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX617 Bus2	6 – 8 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX757	7 – 9 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX757	8 – 10 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX617	8 – 10 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX757 Bus1	9 – 11 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX701 Bus2	9 – 11 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX757 Bus1	11 – 13 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX701 Bus2	11 – 13 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX757 Bus1	13 - 15 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX701 Bus2	13 - 15 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX757	14 – 16 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX757 Bus1	15 – 17 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX701 Bus2	15 – 17 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	16 – 18 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	20 – 22 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX757	20 – 22 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX757	20 – 22 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX757	21 – 23 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	25,552	25,552	8,000
CX700/CX757	22 – 24 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	25,552	25,552	8,000
CX616/CX701	23 – 25 ก.พ.+แอมวัดซีซาน	25,552	25,552	8,000
CX616/CX617 Bus1	27 – 1 มี.ค.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617 Bus2	27 – 1 มี.ค.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX757	28 – 2 มี.ค.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX617 Bus1	1 – 3 มี.ค.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX757 Bus2	1 – 3 มี.ค.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX617	2 – 4 มี.ค.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX617	6 – 8 มี.ค.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX617	6 – 8 มี.ค.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX617	7 – 9 มี.ค.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX757	7 – 9 มี.ค.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX757	8 – 10 มี.ค.+แอมวัดซีซาน	19,991	19,991	7,000

CX616/CX617	12 - 14 มี.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX617 Bus1	14 - 16 มี.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX757 Bus2	14 - 16 มี.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX617 Bus1	15 - 17 มี.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX757 Bus2	15 - 17 มี.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX617	20 - 22 มี.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX617 Bus1	21 - 23 มี.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX757 Bus2	21 - 23 มี.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX617 Bus1	22 - 24 มี.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX757 Bus2	22 - 24 มี.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX617	23 - 25 มี.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX617	27 - 29 มี.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	28 - 30 มี.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX616/CX701	29 - 31 มี.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX703	4 - 6 เม.ย.+แถมวัดชีซาน	21,112	21,112	7,000
CX700/CX703	4 - 6 เม.ย.+แถมวัดชีซาน	21,112	21,112	7,000
CX700/CX617	4 - 6 เม.ย.+แถมวัดชีซาน	21,112	21,112	7,000
CX700/CX703	6 - 8 เม.ย.+แถมวัดชีซาน	21,112	21,112	7,000
CX700/ CX617	6 - 8 เม.ย.+แถมวัดชีซาน	21,112	21,112	7,000
CX700/CX703	11 - 13 เม.ย.+แถมวัดชีซาน	27,772	27,772	7,000
CX700/CX703	11 - 13 เม.ย.+แถมวัดชีซาน	27,772	27,772	7,000
CX700/CX703	12 - 14 เม.ย.+แถมวัดชีซาน	27,772	27,772	7,000
CX700/CX703	14 - 16 เม.ย.+แถมวัดชีซาน	27,772	27,772	7,000
CX700/ CX617	18 - 20 เม.ย.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/ CX617	24 - 26 เม.ย.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX703	25 - 27 เม.ย.+แถมวัดชีซาน	21,112	21,112	7,000
CX700/CX703	26 - 28 เม.ย.+แถมวัดชีซาน	21,112	21,112	7,000
CX700/ CX617	26 - 28 เม.ย.+แถมวัดชีซาน	21,112	21,112	7,000
CX700/ CX617	27 - 29 เม.ย.+แถมวัดชีซาน	21,112	21,112	7,000
CX700/CX617	2 - 4 พ.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	9 - 11 พ.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	16 - 18 พ.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	23 - 25 พ.ค.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	30 พ.ค.-1มิ.ย.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	6 - 8 มิ.ย.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	13 - 15 มิ.ย.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	20 - 22 มิ.ย.+แถมวัดชีซาน	19,991	19,991	7,000

CX700/CX617	27 - 29 มิ.ย.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	4 - 6 ก.ค.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	11 - 13 ก.ค.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	18 - 20 ก.ค.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	25 - 27 ก.ค.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617 วันเฉลิมฯ	26 - 28 ก.ค.+แถมวัดชี้ชาน	23,332	23,332	7,000
CX700/CX617 วันเฉลิมฯ	26 - 28 ก.ค.+แถมวัดชี้ชาน	23,332	23,332	7,000
CX700/CX617 วันเฉลิมฯ	26 - 28 ก.ค.+แถมวัดชี้ชาน	23,332	23,332	7,000
CX700/CX617	1 - 3 ส.ค.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	8 - 10 ส.ค.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	15 - 17 ส.ค.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	22 - 24 ส.ค.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	29 - 31 ส.ค.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	5 - 7 ก.ย.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	5 - 7 ก.ย.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	12 - 14 ก.ย.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	19 - 21 ก.ย.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	26 - 28 ก.ย.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	3 - 5 ต.ค.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	10 - 12 ต.ค.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	17 - 19 ต.ค.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000
CX700/CX617	24 - 26 ต.ค.+แถมวัดชี้ชาน	19,991	19,991	7,000